



Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công đoàn ĐSVN đã nhanh chóng hỗ trợ kinh phí trang cấp vật tư phòng, chống dịch bệnh cho các đơn vị.

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM: ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DỊCH BỆNH

MAI LIỄU

NĂM 2021, TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TIẾP TỤC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, KÉO DÀI ĐÃ ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM CỦA NLĐ NGÀNH ĐƯỜNG SẮT. TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐÓ, CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM (ĐSVN) ĐÃ CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI CHỈ ĐẠO CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ TẬP TRUNG CHĂM LO CHO NLĐ TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho NLĐ

Ngay từ khi bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, Công đoàn ĐSVN đã nhanh chóng thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho NLĐ; đồng thời phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện nghiêm quy định 5K; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công đoàn thường trực, đảm bảo liên lạc thông suốt và xử lý, thông tin kịp thời 24/24h các nội dung liên quan.

Để bám sát tình hình phòng, chống dịch tại các đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công đoàn ĐSVN đã họp trực tuyến định kỳ, đột xuất với thành phần mở rộng gồm cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị, các khối và đơn vị đóng tại địa phương có diễn biến, nguy cơ dịch bệnh phức tạp như: Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương...; các đơn vị, doanh nghiệp có đông NLĐ và các đơn vị có NLĐ trực tiếp làm công tác chạy tàu, thường xuyên tiếp xúc với hành khách,

nhân dân địa phương. Từ đó, Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo, tiếp thu, giải quyết kịp thời nhiều đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm lo cho NLĐ. Hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động rà soát, theo dõi diễn biến dịch bệnh và các quy định phòng, chống dịch của địa phương để kịp thời triển khai các kịch bản. Công đoàn các đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác chạy tàu chủ động đề xuất, phối hợp với chuyên môn kiện toàn, bổ sung các phương án xử lý tình huống; đảm bảo đầy đủ nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn.

Để an toàn cho NLĐ, công đoàn đã đăng ký tiêm vắc xin cho trên 23 nghìn NLĐ, trong đó, trên 14 nghìn người đã được tiêm vắc xin. Công đoàn ĐSVN cũng kiến nghị Tổng Liên đoàn đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên cung cấp vắc xin để tiêm cho NLĐ các đơn vị thành viên.

Tập trung chăm lo cho NLĐ

Các cấp công đoàn ĐSVN luôn chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn, các địa phương và Tổng Công ty ĐSVN liên quan đến chế độ chính sách cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tuyên truyền, phổ biến cho NLĐ và đề xuất chuyên môn triển khai theo quy định. Đồng thời, nắm bắt tình hình NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để chăm lo, hỗ trợ.

Từ đề xuất của các đơn vị, Công đoàn ĐSVN đã thăm hỏi, hỗ trợ cho 349 NLĐ các đơn vị khối vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với tổng kinh phí 174,5 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, tặng vật



Công đoàn ĐSVN hỗ trợ 185 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động chi nhánh Toa xe Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.



Ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện "3 tại chỗ" của Công ty CP Công trình 6.

dụng cho gần 500 NLĐ các đơn vị khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh và 300 NLĐ đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng; miễn đoàn phí nộp về Công đoàn ĐSVN cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như khối vận tải, khai thác ĐS, đầu máy với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ NLĐ phòng, chống dịch bệnh.

Khi các đơn vị thực hiện "3 tại chỗ", Công đoàn ĐSVN đã thăm hỏi, động viên 673 NLĐ đang ăn, nghỉ tập trung tại 57 điểm là các khu ga, cung, đội trên các tuyến đường sắt với tổng số tiền 142,9 triệu đồng; hỗ trợ bữa ăn cho 816 NLĐ làm việc theo mô hình "3 tại chỗ" với tổng kinh phí 365 triệu đồng.

Công đoàn các cấp đã hỗ trợ 11.076 lượt NLĐ với tổng kinh phí trên 2,84 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 2.034 NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh với tổng kinh phí 369,9 triệu đồng; thăm hỏi, động viên 3.617 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 632,5 triệu đồng; hỗ trợ 3.339 NLĐ theo mô hình "3 tại chỗ" với tổng kinh phí 411,8 triệu đồng; hỗ trợ 2.086 NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, chăm sóc sức khỏe sau khi tiêm phòng dịch,... với tổng kinh phí 351,7 triệu đồng... Ngoài ra, Công đoàn ĐSVN còn hỗ trợ Công đoàn Y tế Việt Nam 50 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang 30 triệu đồng, Trung tâm Y tế Đường sắt 50 triệu đồng. □